

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งใช้ประชากรจำนวน 238 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิดด้วยวิธีการพรรณนา เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบในการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
4. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป

#### สรุปผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 238 คน เป็นชาย จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และเป็นหญิง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคืออนุปริญญา จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ระดับอื่นๆ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ปริญญาตรี จำนวน 22

คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ระดับประถม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ สมรสแล้ว จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ โสด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 หย่าร้าง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และแยกกันอยู่ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลำดับ

2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านร่วมคิดและค้นหาต้นเหตุของอาชญากรรม โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดจำนวน 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 รองลงมา คือ การร่วมจัดลำดับความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และ การประชุมประชาคมเพื่อค้นหาต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการร่วมวางแผนและตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรม โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการร่วมวางแผนและตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ คือ การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนการตรวจและการตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อ คือ การร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 รองลงมา คือ การร่วมวางแผนในการจับกุมผู้กระทำความผิดหรือคนร้ายในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และการมีส่วนร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตัดสินใจใช้แผนต่าง ๆ ในการจับกุมผู้กระทำความผิดหรือคนร้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ตามลำดับ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการร่วมปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการร่วมปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม อยู่ในระดับมาก จำนวน 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด 3 ข้อ คือ การชวนแจ้งแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในหมู่บ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ การร่วมในการรักษาความสงบสุขในหมู่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และการได้แจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ตามลำดับ และมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด 3 ข้อ คือ การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านและการร่วมรณรงค์ลดอบายมุขในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.03 รองลงมา คือ การช่วยประนีประนอมปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และการร่วมในการสืบสวนหาข่าวหลังเกิดเหตุในคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ตามลำดับ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านร่วมติดตามประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านร่วมติดตามประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ย 2.94 รองลงมา คือ การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการประเมินผลโครงการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และ การร่วมในการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ตามลำดับ

โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือร่วมปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร่วมวางแผนและตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ ร่วมติดตามประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ร่วมคิดและค้นหาต้นเหตุของอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86

## อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบ โครงสร้างของสังคมไทยหากหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งตำรวจ เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆขึ้นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ก็มักจะให้ประชาชนเข้าร่วมลงมือปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในโครงการนั้นๆมากกว่าที่จะให้เข้าร่วมในขั้นตอนอื่นๆ ทั้งๆที่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ทั้งนี้อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐไม่เชื่อในศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีความคิดว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ น้อย ไม่เข้าใจระบบราชการหวังแต่ผลประโยชน์ตอบแทนหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าไปรู้ความลับในสิ่งไม่ถูกต้องบางอย่างในหน่วยงานนั้นๆ ในส่วนของประชาชนเองก็เคยชินกับการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจให้คุณให้โทษกับประชาชนจึงเกิดความเกรงกลัวต้องเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเคร่งครัดเท่านั้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ยังมีความคิดความเข้าใจว่าการป้องกันอาชญากรรมไม่ใช่หน้าที่หรือต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เข้าใจว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของตำรวจ โดยตรงทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 ว่าด้วยเรื่องการ

จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งได้ระบุให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้จัดตั้งฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ในขณะที่เดียวกันตามระเบียบดังกล่าวก็กำหนดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีหน้าที่อีกมากมาย อาจทำให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่มีเวลาพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่น ประกอบกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาจมองเห็นว่าการป้องกันอาชญากรรมมีตำรวจทำหน้าที่จัดการดูแลอยู่แล้วจึงขาดความใส่ใจหรือความสนใจในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม และจากข้อคิดของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บางท่านเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ประกอบกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบางท่านอาจพบเห็นหรือมีประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่อยากเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยและที่สำคัญการเข้าร่วมในกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยและเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาทำให้ไม่กล้าเข้าร่วมอย่างเต็มที่ด้วยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยหรือได้รับความยุ่งยาก เสียเงินและเสียเวลา

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ จากการศึกษาพบว่าเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่างกัน โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นเพศชายมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมมากกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นเพศชาย มีลักษณะทางกายภาพและจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงกว่า มีความคล่องตัวมากกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นเพศหญิง ประกอบกับสังคมไทยกำหนดให้เพศชายมีบทบาทในการคุ้มครองปกป้องตนเองและผู้อื่น มีอิสระและความปลอดภัยในการออกไปพบหรือร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมเป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสังคมไทยกำหนดให้เพศชายต้องมีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ดังนั้นการเข้าร่วมในการป้องกันอาชญากรรมก็มีลักษณะที่เป็นงานเสี่ยงภัยอันตราย เพศชายจึงเข้าร่วมมากกว่าเพศหญิง

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา จากการศึกษพบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา(ร้อยละ 46.9) และมีการศึกษาระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 25.9) มีการศึกษาระดับอื่นๆ(ร้อยละ 13.0) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับใกล้เคียงกันคือระดับมัธยมศึกษาและระดับอนุปริญญา และมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมได้ไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าหากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีการศึกษาในระดับสูงกว่านี้ เช่น ปริญญาตรีหรือสูงกว่ากับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ก็อาจมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้มีความรู้มากย่อมมีความเข้าใจความมั่นใจในการทำกิจกรรมมากกว่าผู้ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อย

ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามสถานภาพการสมรส จากการศึกษาพบว่า สถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน จากข้อมูลสถานภาพการสมรสของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส(ร้อยละ 87.0) และสถานภาพโสด(ร้อยละ 6.7) ดังนั้นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั้งหมดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว เมื่อมีกิจกรรมของส่วนรวมก็จะต้องเสียเวลาส่วนตัวไปเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมนั้นจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้

1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมซึ่งต้องอาศัยความรู้เทคนิคเฉพาะ และส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าการป้องกันอาชญากรรมนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้น ผู้ศึกษาเห็นตรงกันกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลายท่านที่ได้ให้ความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะตำรวจท้องที่ควรส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นเพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มความเข้าใจเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมตลอดจนหลักการหรือแนวทาง และนโยบายใน

การป้องกันอาชญากรรมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมอย่างจริงจังมากขึ้น

2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านขาดความเอื้ออาทรช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน จึงทำให้ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบเป็นขบวนการมีความลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่จำนวนบุคลากรของตำรวจและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท้องที่ทำได้อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในปัญหาเรื่องนี้มีข้อเสนอแนะว่าหากสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ตำรวจไม่สามารถเพิ่มบุคลากรได้เองเนื่องจากติดระเบียบข้อกฎหมาย จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดสรรบุคลากรตำรวจในสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งยังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยหรือท้องที่ข้างเคียงไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากและหากยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอาชญากรรม จะต้องขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้านรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นจัดตัวแทนมาฝึกอบรมให้ความรู้และความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรมมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าตำรวจอาสาและจัดโครงการกิจกรรมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ในการช่วยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยแจ้งข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วยเหลือควบคุมดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆว่า ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ชุมชนและหมู่บ้าน เช่นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้จุดชุมชนสำคัญหรือบริเวณที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการติดตั้งสัญญาณกันขโมยในทรัพย์สินของแต่ละบุคคล ส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดควรเร่งรัดให้มีความรวดเร็วและยุติธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำและไม่ใช้เวลาพิจารณาคดีนาน ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่กระตือรือร้นในการร่วมป้องกันอาชญากรรม และผู้ที่คิดจะก่ออาชญากรรมไม่เห็นตัวอย่างของผู้กระทำความผิดที่ได้รับโทษจากการเป็นอาชญากร

## ข้อเสนอแนะในการศึกษา

1. ใช้ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ซึ่งมีข้อดีในด้านการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้รับผิดชอบที่แน่นอน มีอำนาจสั่งการและบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและภาพรวมของประเทศให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถิ่นควรสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือกับประชาชนทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างดี นอกจากนั้นต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความเสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ข่าวสารหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมให้สมาชิกทุกคนทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือเป็นองค์กรที่สำคัญในประเทศ ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของคนว่ามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนควรจัดฝึกอบรมให้สมาชิกทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่างละเอียด และในทางปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันอาชญากรรมควรตั้งแผนงานด้านป้องกันอาชญากรรม โดยเฉพาะ โดยมีผู้รับผิดชอบที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยอาจคัดเลือกจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนั้นๆหรือรับสมัครจากบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้จักคุ้นเคยสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างดีและควรมีเพศชาย ซึ่งเหมาะสมในงานด้านนี้มากกว่าเพศหญิง จัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วให้มารับเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันอาชญากรรมโดยตรงและมีหน้าที่ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยังเป็นผู้นำในชุมชนที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความนับถือ เมื่อผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมอย่างแท้จริงก็จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเช่นกันตรงตามหลักที่ว่า การป้องกันอาชญากรรมให้ได้ผลนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นนั้นเข้าร่วม



และภาครัฐควรแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุของปัญหาควบคู่กันไปด้วย โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้น่าอยู่ มีการวางแผนการเติบโตของท้องถิ่นอย่างดี พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทุกชุมชนมีสภาพแวดล้อมของบ้านพักอาศัย ชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่ พื้นฟูและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่โบราณเพื่อให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้สังคมนั้นๆปราศจากอาชญากรรมรุนแรงหรือมีอาชญากรรมลดลงก่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมอย่างแท้จริง

3. ตำรวจที่รับผิดชอบตามหมู่บ้านหรือชุมชน ควรพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีคุณภาพและคุณธรรม ลงไปปฏิบัติหน้าที่ประจำท้องถิ่นนั้นๆ โดยหากสถานีตำรวจสามารถจัดบ้านพักอาศัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบท้องถิ่นนั้นๆ เลยก็น่าจะเป็นการเพิ่มงานมวลชนสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นนั้นต้องคำนึงถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยเพื่อดูแลท้องถิ่นและการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่น ได้อย่างทั่วถึงและมีผู้รับผิดชอบที่แน่นอนและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคำกล่าวอ้างที่ว่า ตำรวจไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารที่สะดวก และหากบุคลากรและงบประมาณของตำรวจขาดแคลน ไม่เพียงพอ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะตรงกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายท่านตรงกันว่า ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการปรับปรุงโครงสร้าง โดยตำรวจผู้รับผิดชอบท้องถิ่นใดก็น่าจะขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความพร้อมที่จะสนับสนุน ได้มากกว่าหน่วยงานของตำรวจ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นนั้นๆ

4. ผู้ศึกษามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัญหาอุปสรรค ของการป้องกันอาชญากรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ จะกำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยมากหรือเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการทำกิจกรรมเลย โดยไม่ได้กำหนดหรือเชิญประชาชนหรือตัวแทนชุมชน เข้ามาร่วมคิดและค้นหาต้นเหตุของอาชญากรรม ร่วมคิดและตัดสินใจ และร่วมสืบสวนติดตามประเมินผล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การสรรหาและแต่งตั้ง โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ

เพียงลำพังเท่านั้นส่งผลให้คณะกรรมการบางท่านที่หัวหน้าสถานีเลือกนั้น ไม่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมเพียงพอเป็นเพียงพรรคพวกเพื่อนของหัวหน้าสถานีเท่านั้น

### ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคั้งต่อไป

1. ควรทำการศึกษาบทบาทและหน้าที่ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้าใจ  
และปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำในปัจจุบันว่ามีความครอบคลุม ดูแลท้องถิ่น ได้ดีครบถ้วนตามที่  
กฎหมายกำหนด หรือตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่ และควรศึกษาบทบาทและหน้าที่ที่  
ประชาชนในท้องถิ่นและภาครัฐได้คาดหวัง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ทำความ  
เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษานำมาซึ่งข้อสรุป  
บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้อง  
ปฏิบัติให้ได้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน

2. ควรทำการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันอาชญากรรมของ  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผลการศึกษายจะทำให้ทราบถึงระดับความรู้ ความเข้าใจของ  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านใดมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะ  
ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอาชญากรรมให้กับอาสาสมัคร  
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มเติมได้อย่างตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

3. ควรทำการศึกษาถึงรูปแบบหรือลักษณะการเกิดอาชญากรรม ที่อาจเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต เนื่องจากสภาพอาชญากรรมมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น มีความสลับซับซ้อนและยุ่งยาก  
มากยิ่งขึ้น เช่นการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมในด้านความมั่นคง ด้านศาสนา ด้านการเมือง  
หรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เช่นระบบไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมที่อาจ  
เชื่อมโยงในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด หลายประเทศ ก่อความเสียหายมากขึ้นเป็นวงกว้างขึ้น  
เมื่อศึกษาได้รายละเอียดของอาชญากรรมอย่างแท้จริงก็จะเกิดการป้องกันอาชญากรรมที่  
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นด้วยเช่นกัน

4. ควรทำการศึกษาเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ  
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับสวัสดิการว่า  
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบถึงสภาพปัญหาของ  
ผู้ปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่